

THƯ KÊU GỌI

“Về việc ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19”

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp gây ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Những ngày qua, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đang quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch. Trong đó, cán bộ, hội viên, nông dân đã nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh; những việc làm ý nghĩa đã được các cấp Hội trong toàn tỉnh triển khai kịp thời, nhất là công tác tuyên truyền, ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã vận động trong cán bộ, hội viên, nông dân, mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đóng góp nhiều lương thực, thực phẩm, các mặt hàng nông sản và nhu yếu phẩm để trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và các lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

Để tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh về tuyên truyền, ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tha thiết kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh tích cực tham gia trực tiếp các hoạt động trong công tác phòng, chống dịch bệnh và ủng hộ lương thực, thực phẩm, các mặt hàng nông sản, nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

Những đóng góp, ủng hộ quý báu bằng sức lao động, bằng tiền hoặc hiện vật của cán bộ, hội viên, nông dân trong lúc này là nguồn lực lớn và có ý nghĩa rất quan trọng góp phần thành công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh mong rằng mỗi cán bộ, hội viên, nông dân tùy theo khả năng của mình hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để cùng tỉnh nhà và cả nước vượt qua khó khăn, không chế đại dịch COVID-19, sớm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Địa chỉ: số 38 đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, điện thoại 02513.942.583); hoặc Hội Nông dân tỉnh (Địa chỉ: số 185 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, số điện thoại 02513.822.327); Hội Nông dân các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh.

Thay mặt Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Tôi gửi đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh lời chúc mạnh khỏe, an toàn và cùng chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M BAN THƯỜNG VỤ
DÂN CHỦ TỊCH
B.C.H
HỘI NÔNG DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI
Nguyễn Tuấn Anh